



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน มติชนออนไลน์ (18พ.ย.60)</p> <p>ข่าวสด(18พ.ย.60)</p> <p>มติชน (19 พ.ย. 60)</p> <p>คมชัดลึก เดลินิวส์ (20 พ.ย. 60)</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เชิดชาย ชยวัฑฒ โฉ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ “ตูน บอดี้สแลม” และคณะวิ่งโครงการก้าวคนละก้าว เบตง - แม่สาย ในวันที่ 22 พ.ย.นี้ จะใช้เจ้าหน้าที่จิตอาสาในพื้นที่ อ.บางสะพานกว่า 2,000 คน เพื่อดูแลและจัดระเบียบมวลชนที่มาต้อนรับคณะวิ่งบนถนนทุกสาย สำหรับยอดจองเสื้อยืดสีเทา คอกลม โครงการก้าวคนละก้าว มีผู้สนใจสั่งจองมากกว่า 30,000 ตัว โดยรพ.จะมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้ “ตูน บอดี้สแลม” ตามจำนวนยอดสั่งจองรวมกว่า 3.7 ล้านบาท</p> <p>-เสนอข่าว นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) กล่าวถึงการจัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย ประจำปี 2559-2560 สาขาประชาชน รางวัลกิตติมศักดิ์ให้กับ ‘ตูน บอดี้สแลม’ ผู้ดำเนินโครงการก้าวคนละก้าว โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 21 พ.ย. ที่อาคารซีพีทาวเวอร์ สีลม</p> <p>-เสนอข่าว ในวันที่ 18 พ.ย. ตูนได้หยุดพักวิ่ง 1 วัน เพื่อพักผ่อนตามคำสั่งแพทย์ เนื่องจากช่วงในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ได้ออกวิ่งควบ 2 เซตซ้อนติดต่อกัน 2 วัน ด้านนายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้เตรียมพร้อมต้อนรับตูนในวันที่ 22-26 พ.ย.นี้ กิจกรรมไฮไลต์จะเป็นเส้นทางวิ่งในพื้นที่ อ.บางสะพาน และจะมีกิจกรรมส่งคณะวิ่งพร้อมตูนไป อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จะนำประชาชนชาวบางสะพานร่วมวิ่งระยะสั้นประมาณ 500 เมตร และมีพิธีส่งมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อยืดโครงการฯ เพื่อสมทบทุน ลำสุดท้ายยอดจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายเกือบ 4 ล้านบาท</p> <p>ที่ จ.เชียงใหม่ นพ.ชาญชัย พงมานวิพุธ รองผอ.รพ.นครพิงค์ พร้อมทีม นพ.สสจ.เชียงใหม่ เข้าพบผวจ.เชียงใหม่ เพื่อหารือเตรียมการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “ชาวเชียงใหม่ วิ่งด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน กับ “ตูน Bodyslam” โดยจัดงานวิ่งเป็น 2 แบบ คือมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และการวิ่งแบบฟันรัน 3.5 กิโลเมตร เป็นการเดินรณรงค์แยกกันไปตามเส้นทางบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งรพ.นครพิงค์เป็น 1 ใน 11 รพ.ที่จะได้รับเงินสนับสนุน ร้อยละ 7 หลังจากหักค่าใช้จ่าย เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยใน จ.เชียงใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สาโรจน์ มะรุมดี นพ.สสจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ได้สั่งการให้รพ.ที่อยู่ในเส้นทางโครงการก้าวคนละก้าวฯ เตรียมแพทย์และบุคลากร พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้เต็มที่ หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้ช่วยเหลืออย่างทันทีทันทั้งที่</p>
<p>คมชัดลึก (20พ.ย.60)</p>	<p>เชื้อมาลาเรียดื้อยา</p> <p>-เสนอบทความ นักวิจัยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเผยแพร่ข้อมูลค้นพบ “ซูเปอร์มาลาเรีย” หรือเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ดื้อยาระดับรุนแรง ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณขอบชายแดนแม่น้ำโขง ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา มีคุณสมบัติดื้อยาอาร์ทิมีซินินที่ใช้ในสูตรยารักษา มาลาเรียปัจจุบัน</p> <p>-นพ.อภิญา นิรมิตสันติพงศ์ สำนักโรคติดต่อฯ โดยแมลง อธิบายว่า เชื้อมาลาเรียอาศัยอยู่ในเม็ดเลือดแดง ถ้ากินยาไม่ถูกวิธีจะทำให้เชื้อหลงเหลืออยู่ในร่างกาย กลายเป็นเชื้อมาลาเรียดื้อยา แพทย์จึงไม่แนะนำให้กินยาป้องกัน เพราะยิ่งทำให้เชื้อดื้อยาได้ง่ายกว่าเดิม หากป่วยเป็นมาลาเรีย ต้องกินยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด และมาตรวจร่างกายหาเชื้อมาลาเรียเป็นระยะในช่วงเดือนแรกๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่ในร่างกาย</p> <p>-ดร.สรวง สมานหมู นักวิจัยจาก สวทช. ผู้คิดค้นชุดตรวจสอบสวน “อาร์ทิมีซินิน” ในยาด้านเชื้อมาลาเรียแบบเปลี่ยนสี ให้ข้อมูลว่า ยารักษาเชื้อมาลาเรียส่วนใหญ่เป็นยากลุ่มเอซีที มีจำหน่ายเฉพาะในรพ.หรือสถานพยาบาลเท่านั้น จึงเป็นช่องว่างมีการจำหน่ายยาปลอม ซึ่งมักใช้พาราเซตามอลเป็นส่วนผสมหลัก หรือใช้วิธีใส่ยาตัวอื่นแทนเอซีที หรือใส่ น้อยกว่าที่กำหนดเพื่อความประหยัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน คอลัมน์ ข่าวสั้น (19 พ.ย. 60)	พาราควอต -เสนอข่าว ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เครือข่ายเกษตรเพื่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมภาคใต้ นำโดยนายเอกชัย อิศระทะ ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ ฉบับที่ 1/2560 สรุปได้ว่า ตามที่สร.และคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมี 4 กระทรวงหลักคือ ก.เกษตรฯ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และก.สาธารณสุข เป็นกรรมการ ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2560 ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิกถอนทะเบียนและไม่ต่ออายุทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง คือ พาราควอต โดยระหว่างนี้ไม่อนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนเพิ่ม ไม่ต่ออายุทะเบียน และยุติการนำเข้า ภายในเดือนธันวาคม 2561
มติชน (20 พ.ย.60) เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ (20 พ.ย.60)	ผอ.รพ.สหัสขันธ์เสียชีวิต -เสนอข่าว นพ.จิตติพงษ์ มณีวงศ์ ผอ.รพ.สหัสขันธ์ อายุ 43 ปี เสียชีวิตในบ้านพักรพ. เบื้องต้นทราบว่าปัญหาสุขภาพ ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวาน คาดว่าด้วยปัญหาความดันและการอดนอนสะสม ทำให้ร่างกายรับไม่ไหวจนเสียชีวิต -สสจ.กาฬสินธุ์เผยแพร่ภาพ นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นพ.จิตติพงษ์ มณีวงศ์ ณ รพ.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ในวันที่ 19 พ.ย. 2560 และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปอย่างกะทันหัน และจะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายศพเพื่อกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
มติชน คอลัมน์ ตาช่างพันดาว (20 พ.ย.60)	รางวัลหน่วยงานโปร่งใส -เสนอข่าว การจัดอันดับหน่วยงานโปร่งใส สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลอันดับหนึ่ง ได้คะแนน 92.46 แข่งกรรมการศาสนาที่ได้คะแนน 90.86
คมชัดลึก(18พ.ย.60)	ระบบสุขภาพเขตเมือง -เสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ: ศ.คลินิก เกียรติคุณ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ปฏิรูปกลไกให้บริการสุขภาพเขตเมือง ร่างยุทธศาสตร์ใหม่ ดึง'สธ.-สปสช.'ร่วมขับเคลื่อน
ไทยรัฐ (19 พ.ย. 60)	แนวทางยุติปัญหาวัณโรค -เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวระหว่างร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วย "การยุติวัณโรคในยุคเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน" ณ กรุงมอสโก ว่า ประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนทุกคน ทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษา รวมทั้งผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา แต่ยังไม่เพียงพอที่จะยุติปัญหา ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมี 4 แนวทาง คือ 1.นโยบายเข้มแข็ง ต้องผลักดันการแก้ไขปัญหาวัณโรคให้เป็นนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยไทยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การยุติปัญหาวัณโรคระดับชาติ ที่รับรองโดยคณะรัฐมนตรี 2.เสริมแรงด้วยความรู้ การหยุดวัณโรคจำเป็นต้องใช้ความรู้เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด 3.รวมหมู่เป็นเจ้าของ เห็นได้จากการแก้ปัญหาโรคเอดส์ที่ไทยดำเนินงานมาด้วยดีเนื่องจากทุกคนมีส่วนร่วม ดังนั้นการยุติวัณโรคให้หมดไป ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนต้องเข้ามาร่วมดูแลผู้ป่วยวัณโรค และ 4.ต้องก้าวต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาวัณโรคต้องดำเนินการต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เพราะวัณโรคเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องติดตามในระยะยาว
สยามรัฐ (20 พ.ย. 60)	ผ่าตัดผู้ป่วยเนื้องอก จ.ลพบุรี -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. เปิดเผยว่า การเพิ่มศักยภาพรพ.เพื่อให้เป็นที่พึงประชาชน ไม่ต้องไปรักษาไกลบ้าน เป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ ต้องขอชื่นชมรพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ที่ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดคืนชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยชาย อายุ 71 ปี ที่ทุกข์ทรมานจากก้อนเนื้องอกที่หนังศีรษะ ขนาด 12x20x15 ซม. น้ำหนักประมาณ 2 กก. สร้างความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน และยังกดทับไขว้ข้างขวาจนพบบวมสร้างปัญหาการได้ยิน
เว็บไซต์เดลินิวส์ (20 พ.ย.60) เว็บไซต์ข่าวสด	การเผยแพร่คลิปฆ่าตัวตายผ่านโซเชียล -เสนอข่าว หญิงสาวรายหนึ่งแพร่คลิปไลฟ์ขณะทำร้ายตัวเอง ใบหน้าเต็มไปด้วยคราบเลือด พร้อมข้อความตัดพ้อและคิดจะฆ่าตัวตาย แต่เปลี่ยนใจกะทันหัน หลังมีชาวนีตมารุมต่อว่าและเตือนสติให้หยุดการกระทำดังกล่าว -เสนอข่าว นักศึกษาชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จ.บุรีรัมย์ โพสต์เฟซบุ๊กภาพขูดยาฆ่าแมลง พร้อมข้อความ

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(20 พ.ย.60)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ เดลินิวส์ (20 พ.ย.60)</p> <p>ไทยรัฐ (20 พ.ย. 60)</p>	<p>ตัดพ้อเรื่องความรักและข้อความขอโทษ ก่อนจะทำการไลฟ์สดเพื่อกินยาฆ่าตัวตายหวังประชดชีวิต แต่สามารถช่วยเหลือนำตัวส่ง รพ.ได้ทัน</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การเกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือการเจ็บป่วยทางจิตใจมีพื้นฐานมาจากการสะสมความเครียด ซึ่งขณะนี้แนวโน้มมากขึ้น วิธีการคลายเครียดและสร้างสุขภาพจิตที่ดีที่สุด คือ การยิ้มหรือหัวเราะ จะช่วยผ่อนคลายความเครียดของกล้ามเนื้อ ลดความเจ็บปวดทางร่างกาย ลดอาการปวดศีรษะ เนื่องจากภายหลังหัวเราะจะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว สมองหลังสารแห่งความสุข ร่างกายจะรู้สึกสบายขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีการถ่ายทอดสดการทำร้ายตัวเองว่า สิ่งที่น่าห่วงคือ การแสดงความคิดเห็นแบบขี้วู้อ ทำทนาย ขอย้ำว่าการส่งสัญญาณก่อนทำร้ายตนเองทางโลกโซเชียล ไม่ว่าจะโพสต์ข้อความ ภาพ คลิปวิดีโอ เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุดที่จะเกิดการทำร้ายตนเอง ทุกคนในโลกโซเชียลสามารถช่วยได้โดยยึดหลัก 5 อย่า ได้แก่ 1.อย่าทำทนาย เพราะจะยิ่งไปกระตุ้นให้เขาทำ 2.อย่าใช้คำพูดเยาะเย้ย ตำหนิต่ำว่า เพราะจะยิ่งเพิ่มโอกาสทำมากยิ่งขึ้น 3.อย่านิ่งเฉย เพราะเสมือนเป็นการสนับสนุนทางอ้อม 4.อย่าแชร์ เพราะจะยิ่งกระตุ้นให้ผู้อื่นที่คิดจะทำร้ายตนเองเกิดการเลียนแบบได้ และ 5.อย่าติดตามการถ่ายทอดสดจนจบ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจตนเองในอนาคต ส่วน 3 ควร ได้แก่ 1.ควรห้าม เพราะโดยทั่วไปผู้ที่คิดทำร้ายตนเองส่วนใหญ่จะลังเลใจ 2.ควรชวนคุย ประวิงเวลาให้มีโอกาสทบทวน และคิดถึงคนที่รักและเป็นห่วง แนะนำทางออกอื่น ๆ และ 3. ควรติดต่อหาความช่วยเหลือ เช่น บุคคลที่ใกล้ชิดเขาที่สุดขณะนั้น</p>
<p>มติชน</p>	<p>เตือนอย่ากินฉลามดิบ</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีการส่งต่อภาพซากฉลามหัวบาตรและฉลามเสือดาวที่เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์จากร้านอาหารทะเลแห่งหนึ่งบนหาดกะรน จ.ภูเก็ต โดยเจ้าของร้านได้แล่นนำเนื้อปลาไปทำเป็นซาซิมิ</p> <p>พญ.นภาพรรณ วิริยะอุสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า การนำเนื้อฉลามมาบริโภคเป็นซูชิ ข้อมูลทางโภชนาการยังไม่ได้มีบันทึกไว้ เบื้องต้นสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ควรงินดิบ เพราะแม้แต่เนื้อปลาที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ปรุงอาหารยังต้องผ่านวิชาชีพการเตรียมปลาดิบอย่างถูกวิธี และต้องมีขั้นตอนการปรุงตามมาตรฐาน</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ M2F (20 พ.ย. 60)</p>	<p>เตือนจัดฟันเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ยังพบการเชิญชวนให้จัดฟันแฟชั่นและการขายอุปกรณ์จัดฟันทำเองในสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นอันตรายมาก ทำให้การเคลื่อนที่ของฟันผิดปกติ ฟันไม่สบกัน เคี้ยวอาหารลำบาก มีเลือดออกในปาก เสียฟัน และฟันหลุดได้ ที่สำคัญเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือดจากอุปกรณ์ทำฟันที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้เสียชีวิตได้ หากต้องการจัดฟัน ให้รับบริการจากทันตแพทย์และคลินิกทันตกรรมที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สังเกตได้จาก 1.มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาต 11 หลักที่หน้าคลินิก 2.มีใบอนุญาตการให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตดำเนินการของสถานพยาบาล 3.แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีของปีปัจจุบัน และ 4.มีแผ่นป้ายสีน้ำเงิน แสดงรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบการโรคศิลปะที่หน้าห้องตรวจ</p>
<p>ข่าวสด (19 พ.ย. 60)</p>	<p>อุบัติเหตุช่วงหน้าหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า มีฝนเล็กน้อยหลายพื้นที่ หากไม่เตรียมตัวและอุปกรณ์ให้พร้อม อาจเกิดอุบัติเหตุทางจราจรขณะเดินทางขึ้นดอยได้ นักท่องเที่ยวควรติดต่อคนขับรถประจำทางที่มีความชำนาญทาง แต่หากจะขับซิ่งไปเองขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนขึ้นดอยควรปฏิบัติดังนี้ 1.เตรียมรถให้พร้อม ตรวจเช็คสัญญาณไฟเตือนต่างๆ 2.ศึกษาเส้นทางที่จะไปก่อนเดินทาง 3.ขณะมีหมอกกลางจัดปิดคลุมถนนให้เปิดไฟต่ำหรือไฟตัดหมอก 4.ไม่ควรขับแซงหรือเปลี่ยนช่องทางการจราจรอย่างกะทันหัน และ 5.หากทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ดีและสภาพถนนลื่นกว่าปกติ ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย กรณีรถเสียให้จอดรถที่ปลอดภัย ชิดริมขอบทางให้มากที่สุด เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน และนำป้ายเตือนหรือวัสดุอื่น ๆ ที่สะท้อนแสงมาวางไว้ด้านหลังรถ ห่างจากจุดที่จอดรถในระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร</p>
<p>มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว</p>	<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนช่วงฤดูหนาวระวังไข้หวัดใหญ่ระบาด ปี 2559 พบผู้ป่วยโรคหน้าหนาว 5 หมื่นคน ปีนี้คาดว่าจะมากขึ้น โรงเรียน เรือนจำ และค่ายทหารพบการระบาดมาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(18พ.ย.60)	<p>สุด เนื่องจากเป็นที่รวมตัวกันของคนหมู่มาก โรคนี้น่าจะได้เองใน 2-4 วัน แต่หากมีภาวะแทรกซ้อน ปอดบวม หายใจหอบ ให้รีบพบแพทย์ หากไม่รักษาทันท่วงทีจะเสียชีวิตได้ โดยประวัติ นพ.สุวรรณชัย จบแพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล ปี 2551 เป็นรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2553 เป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ปี 2556 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค เมื่อตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (20 พ.ย. 60)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ (18พ.ย.60)</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกโดยสำนักโรคติดต่อ ระบุว่า ทั่วประเทศมีผู้ป่วยแล้ว 44,927 ราย เสียชีวิต 56 ราย ได้มอบหมายให้ศร. ทั้ง 12 แห่ง และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับสสจ.และเครือข่ายในพื้นที่ ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจากยุงลายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรณรงค์ประชาชนให้ความร่วมมือตามมาตรการ 3 เก็บ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นายเมธิพนธ์ ชาดะเมธิกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิต 2 ราย เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเร่งลงพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดโดยด่วน</p>
<p>เดลินิวส์ (19 พ.ย. 60)</p>	<p>อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สธ.ได้ส่งเสริมให้เกิดการสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ การปั๊มหัวใจ (CPR) ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เบื้องต้น มีนโยบายให้คณะกรรมการช่วยชีวิตของสถาบันสุขภาพเด็กฯ จัดอบรมให้กับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ และบุคลากรในองค์กร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการปั๊มหัวใจและการใช้เครื่องเออีดี ตั้งเป้าหมาย 200 คน ในปี 2560 และเตรียมขยายกลุ่มเป้าหมายไปสถาบันการศึกษา โรงเรียน เนอร์สเซอร์รี่ และหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพพลานามัยเด็กในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ</p>
<p>มติชน(18พ.ย.60)</p> <p>เดลินิวส์(18พ.ย.60)</p>	<p>โรคหัวใจขาดเลือด</p> <p>-เสนอบทความ กรณี โฉ บอยสเก๊าท์ วัย 44 ปี หัวใจวายขณะเล่นคอนเสิร์ตในผับแห่งหนึ่ง สพฉ.ได้ออกมาให้คำแนะนำการทำ CPR ร่วมกับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ AED และโทร 1669 ไปพร้อมกัน หลังเกิดเหตุ มีเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ จัดอบรมการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยการ CPR และอบรมการใช้เครื่อง AED เพราะประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจจำนวนมาก และเกิดเหตุอาการกำเริบฉุกเฉินอยู่บ่อยๆ เรื่องนี้สามารถเริ่มต้นจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานที่ราชการที่ประชาชนต้องเข้าติดต่อ รวมถึงโรงเรียนและสถาบันการศึกษา และต้องไม่ลืมรณรงค์ให้ประชาชนลดอัตราเสี่ยง ด้วยการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่เหมาะสม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ ให้คำแนะนำเรื่องโรคหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดหัวใจ สาเหตุการเกิดโรค การช่วยเหลือ และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (20พ.ย.60)</p>	<p>โรคฟันผุในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคฟันผุเกิดจากแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในช่องปากรวมตัวกับเศษอาหารและน้ำลายสะสมกันเป็นคราบ ซึ่งปัญหาฟันผุในเด็กสามารถเกิดได้ตั้งแต่อายุไม่ถึง 1 ปี หรือเริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นเป็นซี่แรก สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัวที่มักปล่อยให้เด็กหลับไปพร้อมกับขวดนม ทำให้น้ำตาลที่อยู่ในนมหรือนมผงไปทำลายเคลือบฟันน้ำนม รวมถึงการปล่อยให้ลูกกินขนมกรุบกรอบและขนมหวานแล้วไม่ยอมแปรงฟัน หากปล่อยให้เด็กฟันผุ อาจปวดฟันมากจนไม่สามารถรับประทานอาหารได้ บางคนอาจถึงขั้นขาดสารอาหาร ส่งผลต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าและช่องปาก</p>
<p>ข่าวสด(18พ.ย.60)</p>	<p>วันส้วมโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการแถลงข่าวรณรงค์วันส้วมโลก ที่กรมอนามัยจัดขึ้นเนื่องในวันที่ 19 พ.ย. ของทุกปีองค์กรสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันส้วมโลก เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญการแก้ปัญหาวิกฤตด้านสุขาภิบาล โดยแนวคิดหลักในวันส้วมโลกปีนี้ คือ น้ำเสีย (waste water) จึงรณรงค์ให้สวดคล้องในหัวข้อ "เส้นทางส้วมครบวงจร where does our poo go?" เพื่อสร้างความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ตระหนักถึงการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคลงสู่แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ได้มีการมอบรางวัลสุดยอดสิ่งแวดล้อมแห่งปี 2559 มีส่วนที่ได้รับรางวัล 15 แห่งจากทั่วประเทศ ได้แก่ สหกรณ์พัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. สสจ.ยโสธร ตำรวจภูธร จ.แพร่ เทศบาลเมืองป่าตอง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแสด รพ.กลาง รพ.สต.ม่วงงาม จ.สงขลา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา โรงเรียนวัดจักรวรรดิ ร้านนิวไคย่างบัวตอง สาขา 2 จ.เพชรบูรณ์ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หจก.กุดชุมออยล์ จ.ยโสธร วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์ และสวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร
โพสต์ทูเดย์ (18พ.ย.60)	อก.มอบยา -เสนอข่าว ญญ.อภิชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วย ญญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสจ.สุพรรณบุรี สสจ.อ่างทอง ลงพื้นที่มอบยา เวชภัณฑ์ ฤกษ์ชีพ จำนวน 1,900 ชุด แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่วัดบางใหญ่ ต.บางใหญ่ วัดบางเลน ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และพื้นที่ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า (19 พ.ย. 60)	บริการสาธารณสุข -เสนอภาพข่าว นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น นำหน่วยราชการออกให้บริการ "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้กับประชาชน" และหน่วยแพทย์พอ.สว.เคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านไทรคามประชาสรรค์ บ้านแคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ (18พ.ย.60)	हनอนนิวกินี -เสนอข่าว นายชัยบัญชา หงษ์กา นักวิชาการสาธารณสุข อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ภาพพบहनอนนิวกินีในพื้นที่ ว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะใช่हनอนนิวกินีจริง เพราะรูปร่างใกล้เคียงกันมาก จึงได้ระดมเจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหาและกำจัดโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ได้มีการถ่ายภาพहनอนนิวกินีแจ้งไปยังผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ช่วยกันกระจายข่าว และช่วยกำจัดโดยการจับมาเผาทำลาย เบื้องต้นสันนิษฐานว่าคงเป็นไข่ติดมากับพืชหรือผักที่นำเข้ามาจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
ข่าวสด ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก (19 พ.ย. 60)	จับคลินิกทำฟันเถื่อน -เสนอข่าว พ.ต.ต.สัตตเมธ ใจแก้ว สว.กก.2 บก.ปคบ. พ.อ.พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.รมน.ตรัง สนธิกำลังเข้าตรวจค้นคลินิกทำฟันชื่อ "ก๊อบก๊อบ" ถ.พิทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง หลังได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบตัดฟันแพ้น้ำให้กับกลุ่มวัยรุ่น นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีนางพะยอม ใจใหญ่ อายุ 51 ปี เป็นเจ้าของ แต่ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะมาแสดง ยึดของกลางอุปกรณ์ในการตัดฟัน 24 รายการ นางพะยอมให้การว่าลักลอบเปิดคลินิกมานาน 5 ปี เรียนรู้วิธีการทำฟันแพ้น้ำจากสื่อออนไลน์ ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี และจะขยายผลจับกุมคลินิกเถื่อนอีก 5 แห่งใน จ.ตรัง ต่อไป
เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้น แท่น (19 พ.ย. 60)	ตรวจค้นสถานบันเทิง -เสนอข่าว นายอภิชาติ จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ผอ.สำนักงานสอบสวนและนิติการ ผอ.ส่วนกำกับสืบสวน นายอำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ สนธิกำลังตำรวจ ป.ป.ส. และสาธารณสุข เข้าตรวจค้นสถานบันเทิง 2 แห่งในตัวเมือง จุดแรก เจอยาเสพติดตกเกลื่อนพื้น มีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 15 คน อายุต่ำกว่า 17 ปี 4 คน ตรวจเจอสารเสพติด 22 คน แห่งที่ 2 ย่าน ต.บางปลา อ.บางพลี เจอยาเสพติดและอุปกรณ์การเสพในห้องน้ำจำนวนหนึ่ง มีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 25 คน เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 3 คน และอายุ 18-20 ปี 22 คน ตำรวจแจ้งข้อหาพร้อมสั่งปิดทั้ง 2 ร้านเป็นเวลา 5 ปี
โลกวันนี้วันสุข คอลัมน์ สากกะเบือยันเรือรบ (18พ.ย.60)	กัญชา กระท่อม -เสนอบทความว่า หลายประเทศประกาศให้กัญชาและใบกระท่อมเป็น "ยา" แล้ว โดยเฉพาะการบรรเทาและทุเลาโรคมะเร็ง คุณภาพกัญชาไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก แต่ไทยยังถือว่ากัญชาผิดกฎหมาย น่าจะตั้งสถาบันขึ้นมาวิจัยเรื่องนี้อย่างจริงจัง ร่างกฎหมายควบคุมโดยให้สัมปทาน มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการบิดเบือนวัตถุประสงค์ เป็นองค์กรที่สร้างกำไรได้เอง หรือจะตั้งองค์กรกัญชาแห่งชาติ แล้วผลิตเพื่อส่งออก นำมาใช้ในกิจการแพทย์และการเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็ง
ข่าวสด(18พ.ย.60)	ยาโรคระดุก -เสนอข่าว นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันน์ ประธานอนุสาขาออร์โธปิดิกส์ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุและโรคระดุกเมตาบอลิก วิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยฯ กล่าว ว่า ปัจจุบันยารักษาโรคระดุกพรุนหรือกระดูกเสื่อม ยังไม่อยู่ในบัญชียา

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>หลักของสธ. ผู้ป่วยต้องซื้อเอง ทำให้คนยากจนไม่มีโอกาสเข้าถึงยา เชื่อว่าปัญหาโรคกระดูกของผู้สูงอายุจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขนโยบายจากอาหารเสริมมาเป็นยารักษาหลัก เพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงยานี้ได้</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก (20 พ.ย.60)</p>	<p>โรคไข้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงเกษตรเกาหลีใต้ เผยว่า ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 5 ที่ฟาร์มสัตว์ปีกแห่งหนึ่งในเมืองโกซาง ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 296 กิโลเมตร มีเป็ดราว 12,300 ตัว ทางกรมกำลังเร่งตรวจสอบการระบาดและความร้ายแรงของไวรัส คาดว่าจะทราบผลในวันที่ 21 พ.ย. เบื้องต้นได้กำจัดสัตว์ปีกในฟาร์มดังกล่าว และเตือนประชาชนงดเดินทางไปยังฟาร์มสัตว์ปีกหรือเขตอนุรักษ์นกป่า</p>
<p>ไทยรัฐ(18พ.ย.60)</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายมาริช กรัณยวัฒน์ ตัวแทนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า กล่าวว่า ปีที่แล้วตัวแทนหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษออกรายงานว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีความปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา จึงจัดแคมเปญรณรงค์เลิกบุหรี่โดยมีทางเลือกต่างๆ ช่วยสนับสนุน เช่น ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อการเลิกบุหรี่ รวมทั้งการใช้บุหรี่ไฟฟ้า โดยพบว่าในอังกฤษมีผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเกือบ 3 ล้านคน กว่าครึ่งสามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวร แม้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่ปลอดภัย 100% แต่เป็นทางเลือกที่อันตรายน้อยกว่าและช่วยเลิกบุหรี่ได้ จึงอยากให้สธ.เปิดใจพิจารณาเรื่องนี้</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch